

บรรณาธิการแถลง

EDITOR'S NOTE

ในที่สุดวารสาร *พัฒนบริหารศาสตร์* ฉบับที่ 3 ก็ออกมาสู่สายตาของท่านสมาชิกจนได้แม้ว่าจะขลุกขลักและล่าช้าไปบ้างเล็กน้อย แต่ก็ก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่เติมไปด้วยข้อความรู้ ความคิดทางด้านการพัฒนาการในแง่มุมต่าง ๆ มากมายซึ่งคณะผู้จัดทำคิดว่าคงจะคุ้มค่านับที่ที่ต้องเสียเวลาคอยไปบ้างอย่างแน่นอน

เรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับนักการศึกษาของไทยในปัจจุบันก็คงไม่มีเรื่องใดสำคัญเท่ากับการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งได้มีการประชุมปรึกษาและสัมมนากันไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่สรวงศนิवास เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางคณะผู้จัดทำวารสาร *พัฒนบริหารศาสตร์* รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะขอรายงานต่อท่านผู้อ่านว่า ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้กรุณาเขียนบทความแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้แก่วารสารนี้เป็นพิเศษ ภายใต้อำนาจเรื่อง "การบริหารมหาวิทยาลัย" แม้ว่าจะเป็นข้อเขียนที่ค่อนข้างสั้นแต่ก็บรรจุข้อเท็จจริงและความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้อย่างตรงไปตรงมา จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับนักการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการมหาวิทยาลัยและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยู่ในปัจจุบัน และนับว่าเป็นการเสนอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ดร. มูทิ อี. ไพรเออร์ ในฉบับที่แล้ว

ข้อเขียนที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็ได้แก่เรื่องของอาจารย์บุญสนอง บุณโยทยาน แห่งคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการเสนอแนวคิดและการวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักการทางด้านสังคมวิทยา โดยแสดงการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวทางสังคมของสังคมในเอเชียสามประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และไทย โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบของการเคลื่อนไหวทางสังคมกับแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีปรากฏอยู่ในแต่ละสังคมดังกล่าว หวังว่าข้อเขียนทำนองนี้ย่อมจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่

นักพัฒนาในแง่ของการขยายโลกทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาให้กว้างขวางออกไปและถึงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่สนใจวิชา การทางค้ำตันสังคมศาสตร์อยู่ไม่น้อยเช่นกัน

นอกจากนี้ก็มีข้อเขียนของคุณวินัย ช้วนประพันธ์ ผู้ซึ่งกำลังสนใจค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบศักดินาของ ไทยอยู่อย่างละเอียดเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับชั้นปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ข้อเขียนของคุณวินัย ในฉบับนี้เป็นการแสดงถึงความหมาย ความเป็นมา และอิทธิพลของระบบศักดินาที่มีต่อการบริหารราชการในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาทางค้ำตันรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ข้อเขียนที่เหมาะสมแก่นักศึกษาทางค้ำตันรัฐประศาสนศาสตร์และข้าราชการทั่วไป อีกเรื่องหนึ่งก็ได้แก่ข้อเขียนเรื่อง "การสรรหาบุคคล" ของอาจารย์เพ็ญศรี วายวานนท์ ซึ่งเป็นการแสดงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลในประเทศที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการเสนอแนะวิธีการเพื่อปรับปรุงการสรรหาบุคคลในประเทศไทยด้วย อีกเรื่องหนึ่งเป็นรายงานการวิจัยสนามโดยผู้เขียนเอง แม้ว่าชื่อเรื่องจะแคบไปบ้าง ก็เป็นที่ศกนคคิของชาวแม่บึงเก่าเกี่ยวกับการสทกรณ่เท่านั้นก็ตาม แต่ภายในรายงานนี้จะรวมทั้งศกนคคิของชาวแม่บึงเก่าซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาในภาคเหนือเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปอยู่ด้วย ฉะนั้น จึงคิดว่ารายงานการวิจัยสนามเรื่องนี้คงจะช่วยเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและโลกทัศน์ของชาวบ้านนาไทยทางภาคเหนือได้อยู่บ้างเป็นแน่

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ควรจจะรายงานต่อท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยอีกสองประการ คือ ประการแรก ได้มีการปรับปรุงและขยายขอบเขตในหน้าของ "ข่าวพัฒนา-บริหารศาสตร์" ให้กว้างขวางออกไป โดยได้เพิ่มข่าวเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวจีนในประเทศไทยและของชาวญี่ปุ่นรวมเข้าไปด้วย นอกเหนือจากข่าวความเคลื่อนไหวของสถาบันตามปกติ การที่เพิ่มข่าวความเคลื่อนไหวทางค้ำตันเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวจีนในประเทศไทยก็เพราะคณะผู้จัดทำได้ตระหนักว่า การพัฒนาประเทศนั้นเราจำเป็นต้องต้องทราบภาวะการณ์ ของบ้านเมืองเราอย่างละเอียดพอสมควรเสียก่อน และเนื่องจากเราก็ทราบกันดีแล้วว่า ชาวจีนรวมทั้งคนเชื้อสายจีนในประเทศไทยนั้นมีบทบาทสำคัญทางค้ำตันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ไม่น้อย ฉะนั้น การทราบถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมและเศรษฐกิจของชนชาวจีนในไทย จึงเป็นของจำเป็น ส่วนญี่ปุ่นนั้นเราก็ตราบกันแล้วว่า

เป็นประเทศเดียวในเอเชียที่พัฒนาขึ้นไป เทียบเท่ากับประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ ยิ่งกว่านั้นญี่ปุ่นยังมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งต่อประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ทั้งเราได้เห็นสินค้าญี่ปุ่นเคลื่อนตลาดเมืองไทยในปัจจุบันนี้ย่อมเป็นพระยานเอคอยู่ในตัวแล้ว ด้วยเหตุนี้การทราบบทบาททางเศรษฐกิจ และสังคมของญี่ปุ่นบ้าง จึงย่อมเป็นสิ่งที่มิใช่ประโยชน์แน่ ๆ ชาวทั้งทางค้ำเงินและญี่ปุ่นนั้นเรามีผู้ทรงคุณวุฒิในภาษาทั้งสองเป็นผู้รับผิดชอบในค้ำเงินรวบรวมและแปลข่าว คือทางค้ำเงินภาษาจีนได้แก่อาจารย์ หุตวง รัตนมงคลมาศ ทางค้ำเงินภาษาญี่ปุ่นได้แก่ คุณวิวัฒน์ชัย อัครถาวร เราหวังว่า บริการข่าวใหม่ทางค้ำเงินของเราคงจะเป็นสิ่งที่ท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์พอสมควร

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฉบับนี้ก็มีอย่างหนึ่งก็คือ เราไม่ได้เสนอบทความภาษาอังกฤษต่อท่านผู้อ่าน เช่นที่เคยกระทำ ที่เป็นเช่นนี้ก็ใคร่จะขอรายงานต่อท่านผู้อ่านตรงตรงว่าเป็นเพราะเราหามบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษที่ดีเด่นถึงขนาดจริง ๆ ไม่ได้ และคิดว่าในฉบับหน้าคงจะหาได้เป็นแน่ อย่างไรก็ตามการส่งบทความภาษาอังกฤษ ท่านผู้อ่านส่วนมากซึ่งเป็นคนไทยคงจะไม่กระทบกระเทือน หรือขาดประโยชน์ ไปมากนักเพราะเราได้จัดสรรข้อเขียนทางวิชาการในภาษาไทยใน ระดับมาตรฐานมาเสนอต่อท่านผู้อ่านแทนอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

นอกจากนั้น คอลัมน์ประจำต่าง ๆ อันได้แก่ ศัพท์พัฒนาบริหารศาสตร์ แนะนำ และวิจารณ์หนังสือรวมทั้งบทบรรณาธิการ ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่เข้มข้นมีสาระเหมาะสมแก่การเพิ่มพูนบรรยาการและประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น จึงหวังว่าคงจะเป็นที่พอใจแก่ท่านผู้อ่านโดยทั่วกัน

บรรณาธิการฝ่ายวิชาการ